



จุดเกิดไฟป่า - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง สั่งเบรคขบวนรถ แวะดูจุดเกิดไฟป่า ณ กิโลเมตรที่ 34+150 อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ "เปิดประตูเศรษฐกิจล้านนา ตะวันออกกลุ่มแม่น้ำโขง" และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 2/2567 ที่ จ.พะเยา และติดตามการตรวจราชการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนของ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค.

“พะเยา”ขอสนาามบิน นายกฯชี้ดูคุ้มค่าลงทุน

อ่านต่อหน้า | 3

‘พะเยา’ขอสนาามบิน นายกฯชี้ดูคุ้มค่าลงทุน

ผู้จัดการรายวัน360° - นายกฯเดินสายลงพื้นที่พะเยาเพื่อปฏิบัติภารกิจ “เปิดประตูเศรษฐกิจล้านนา ตะวันออกกลุ่มแม่น้ำโขง” และประชุม ครม.สัญจร รับปากผลักดันสนาามบินพะเยา เปิดท่องเที่ยวเมืองรอง ด้าน “ธรรมนัส” คาง “จับจับ” มอบดอกคำใต้ต้อนรับชูป้ายพริบขอสนาามบิน

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงภารกิจของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ในการลงพื้นที่ จ.พะเยา “เปิดประตูเศรษฐกิจล้านนา ตะวันออกกลุ่มแม่น้ำโขง” และการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่สอง / 2567 ที่ จ.พะเยา และติดตามการตรวจราชการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสอง เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง ระหว่างวันที่ 18 - 19 มี.ค.

ทั้งนี้ หลังจากพักค้างคืนที่ จ.เชียงใหม่ เช้าวันนี้ (18 มี.ค.) นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เดินทางโดยขบวนรถยนต์ จาก จ.เชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.พะเยา

ระหว่างทาง เวลา 10.35 น. เลี้ยวจุดชมวิว อ.วังเหนือ ต.วังทอง หลักกิโลเมตร ที่ 35 รอยต่อ 3 จังหวัด ลำปาง เชียงราย พะเยา นายกรัฐมนตรีได้แวะดูสถานการณ์ไฟไหม้ป่าริมทาง ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการฉีดน้ำเพื่อดับไฟ โดยนายกรัฐมนตรี ได้เดินไปสอบถามเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ซึ่งนำรถน้ำมาฉีดดับเพลิง ทราบว่าสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ป่าน่าจะมาจากการทิ้งก้นบุหรี่ ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้มีบ่อย นายกฯ จึงย้ำว่าอยากให้ประชาชนทุกคนให้ความสำคัญด้วย แม้เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ความมั่งกายนิดๆ หน่อยๆ แต่ก็สร้างความเสียหายได้เยอะเหมือนกัน

ขณะที่ปลัดกระทรวงคมนาคม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง จะมีการออกตรวจตลอด เพื่อดูเรื่องของไฟฟ้า อุบัติเหตุระหว่างทางด้วย เมื่อได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้ ก็จะวิ่งมาช่วยดับไฟ นายกรัฐมนตรี จึงได้ย้ำกับปลัดกระทรวงคมนาคม ว่า ช่วงนี้ขอให้ดูเรื่องค่าล่วงเวลาให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพราะช่วงนี้อาจจะต้องทำงาน 24 ชั่วโมง

ชูป้ายขอสนาามบินพะเยา

ต่อมาเวลา 11.20 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางถึง จ.พะเยา โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อม "จ๊อบจับ" น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภริยา รอให้การต้อนรับ โดยทันทีที่นายกลงจากรถ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ชาวพะเยา ขอให้การต้อนรับนายกฯ

จากนั้นตัวแทนชาวบ้านได้มอบช่อดอกไม้สีเหลืองให้นายกฯ ซึ่งนายกฯถามว่า ดอกอะไรสวยจัง ตัวแทนชาวบ้านตอบว่า ดอกคำใต้ เป็นดอกไม้ประจำเมืองพะเยา ก่อนชาวบ้านผูกผ้าขาวม้าให้นายกฯ ขณะที่ประชาชนชูป้ายข้อความ คนพะเยาอยากได้สนาามบิน, เป็นกำลังใจให้นายกฯเศรษฐา, ครึ่งชีวิตที่รอคอยสนาามบินพะเยา, จ้างย่นา พญาเมือง, นายกฯเศรษฐาสู้ๆ

ต่อมานายกรัฐมนตรี รับฟังบรรยายสรุป แผนการพัฒนาพื้นที่เป็นสนาามบิน จ.พะเยา และกล่าวกับประชาชนว่า ดีใจ เป็นครั้งแรกที่ได้มาเยือนจังหวัดนี้ และต้องขอบคุณ ร.อ.ธรรมนัส ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ และ สส.ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

การมาครั้งนี้ เพื่อมาดูความเป็นไปได้ในการที่จะศึกษาสร้างสนาามบินที่ จ.พะเยา ยกระดับเมืองรองให้เป็นเมืองหลัก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สนาามบิน จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดองค์ประกอบหนึ่ง วันนี้ รมว.คมนาคม ก็มาอยู่ที่นี้ ต้องมาศึกษากันให้ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ ความคุ้มค่าของการลงทุน แต่ยืนยันจะพยายามอย่างเต็มที่ ใช้หลักการและเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อมาศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างสนาามบินที่นี่ .